

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมี  
ภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย  
เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลากระดาษ  
และที่รองแทนรถบรรทุก

ที่อยู่ของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโจลง  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

### 1.2 วิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

ในช่วงปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างรุนแรง อันเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดภาวะตื่นตัวของตลาดสินเชื่อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง โดย  
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้พยายามแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่  
งบการเงินนี้จัดทำบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และประมาณการและ  
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้าลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ  
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการ  
บัญชี

### 3. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	อัตราร้อยละของ การถือหุ้น โดยบริษัทฯ		ลักษณะธุรกิจ
	2551	2550	
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	100	100	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	100	100	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	100	100	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์

สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละดังนี้

บริษัทย่อย	อัตราร้อยละของ สินทรัพย์รวมของ บริษัทย่อย ในงบดุลรวม		อัตราร้อยละของ รายได้รวมของ บริษัทย่อย ในงบกำไรขาดทุนรวม	
	2551	2550	2551	2550
	(ปรับปรุงใหม่)			
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	26.8	28.0	37.1	38.6
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	33.8	30.9	28.5	26.5
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	9.3	10.1	-	5.4

บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้อำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

#### 4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของเครื่องจักร

ในปี 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่งได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าเครื่องจักรจากราคาที่ตีใหม่เป็นราคาทุน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าวิธีการใหม่เป็นแนวทางที่กำหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสะดวกในการถือปฏิบัติ ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินของปี 2550 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุน แต่มีผลกระทบต่อบคุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยทำให้สินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 208 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯจำนวน 65 ล้านบาท) และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงด้วยจำนวนเดียวกัน

#### 5. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

##### 5.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)	สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)	ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)	สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 51	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบันมีดังนี้

## มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กำหนดให้บริษัทฯ ไม่ต้องตัดจำหน่ายค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจอีกต่อไป แต่บริษัทฯ ต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม และแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม โดยให้ถือปฏิบัติสำหรับค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งมีข้อตกลงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ส่วนค่าความนิยมที่รับรู้ก่อนหน้านั้น บริษัทฯ สามารถใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป โดยหยุดตัดจำหน่ายค่าความนิยมแต่ต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยเริ่มตั้งแต่วคปีบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551

### 5.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

## 6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 6.1 การรับรู้รายได้

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

#### รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

## ดอกเบียร์

ดอกเบียร์ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

## เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

### 6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 6.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการวิเคราะห์อายุหนี้

### 6.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตรวมต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างไรก็ตามจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

สำรองเพื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

### 6.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมาและจะถูกปรับด้วยส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานแต่ละปีของบริษัทร่วม

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคา  
ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

## 6.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ดินใหม่หักค่า  
เสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินและอาคารในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา  
หลังจากนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคาร โดยผู้ประเมินราคา  
อิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดินใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมิน  
ราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกต่างจากมูลค่า  
ยุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ ยกเว้นที่ดินและอาคารของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคา  
ทุนในปี 2550 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผลจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  
ดังกล่าวในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แล้ว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี  
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล อย่างไรก็ตาม หาก  
สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็น  
ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกิน  
จำนวนที่เคยลดลงซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็น  
ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมี  
ยอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่  
ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกลบไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่  
เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รายการเดียวกัน และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็น  
ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทวนหรือราคาที่ดีที่สุดใหม่ของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้

	<u>บริษัทฯ</u>	<u>บริษัทย่อย</u>
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น	20 - 30 ปี	20 - 40 ปี
เครื่องจักร	5 - 18 ปี	5 - 18 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน	5 ปี	5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี	5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ โดยกรณีสินทรัพย์ที่มีการตีราคาลดลง ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาที่ดีที่สุดใหม่ ส่วนกรณีสินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทวน

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มตัดจำหน่ายไปสู่บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

## 6.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

## 6.8 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแสดงตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

## 6.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	<u>บริษัทฯ</u>	<u>บริษัทย่อย</u>
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี	3 - 5 ปี

#### 6.10 ค่าความนิยม

ณ วันที่ได้มา บริษัทฯ บันทึกค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่าส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มา หากส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนเกินนี้ในงบกำไรขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

#### 6.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ



นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 6.12 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

#### 6.13 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 6.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินและอาคารซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

#### 6.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

#### 6.16 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

#### 6.17 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

### 7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ มีดังนี้

#### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

## **ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้**

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

## **ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์**

บริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือไม่จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

## **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงที่ดินและอาคารด้วยราคาที่เป็นใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่ได้จากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับที่ดินและใช้วิธีพิจารณาจากเกณฑ์ราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับอาคาร ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องมีการใช้ข้อสมมติฐานและประมาณการบางประการ

## **ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

## **8. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้**

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงินฝากในบัญชีจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินประกันสำหรับค่าหุ้นส่วนที่เหลือที่จะต้องจ่ายตามสัญญาซื้อเงินลงทุนในบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสตี้ง โปรดัคส์ จำกัด ในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2550

## 9. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	68,867,301	39,865,706	2,900,895	2,724,940
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	10,207,324	-	-
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน	31,709	-	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	216,853	-	-	-
รวม	69,115,863	50,073,030	2,900,895	2,724,940
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	914,825,655	843,266,400	353,692,118	365,272,239
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	2,152,997	3,939,610	-	-
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน	113,707	55,655	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	4,724,960	4,723,915	-	-
รวม	921,817,319	851,985,580	353,692,118	365,272,239
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,723,915)	(4,723,915)	-	-
สุทธิ	917,093,404	847,261,665	353,692,118	365,272,239

## 10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		นโยบายการกำหนดราคา
	2551	2550	
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ขายสินค้า	150.3	140.6	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 15 - 30 (2550: ราคาทุน บวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 15 - 25)
			(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2551	2550	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>			
ค่าสาธารณูปโภครับ	14.9	13.7	ราคาใกล้เคียงทุน
ดอกเบี้ยรับ	44.9	54.1	อัตราร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี และอัตรา MMR (Money Market Rate) ต่อปี
รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหาร			
จัดการ	116.1	99.9	ราคาใกล้เคียงทุน
ขายเศษจากการผลิต	-	5.9	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	7.0	5.1	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มเฉลี่ย ร้อยละ 15 - 20 (2550: ราคาทุน บวกกำไรส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 15 - 25)
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2.1	2.2	ราคาใกล้เคียงทุน
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ขายสินค้า	6.5	8.3	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 15 - 30 (2550: ราคาทุน บวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 15 - 25)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	406,155	808,243
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตีง โปรดักส์ จำกัด	-	-	127,469	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ย่งกี (1995) จำกัด	59,770,939	48,013,180	2,367,271	1,916,697
บริษัท ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด	9,344,924	2,059,850	-	-
รวม	69,115,863	50,073,030	2,900,895	2,724,940
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	5,432,919	2,866,185
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	2,480,809	761,409
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตีง โปรดักส์ จำกัด	-	-	1,933,798	671,112
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ย่งกี (1995) จำกัด	103,774	-	-	-
บริษัท สมบูรณ์ โซลิกแมนูแฟกเจอร์ จำกัด	139,100	-	139,100	-
รวม	242,874	-	9,986,626	4,298,706
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	30,000,000	-
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตีง โปรดักส์ จำกัด	-	-	40,000,000	-
รวม	-	-	70,000,000	-
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	333,385,600	478,055,600
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	303,000,000	383,000,000
รวม	-	-	636,385,600	861,055,600
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	-	17,292
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	352,488	801,044
รวม	-	-	352,488	818,336
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	-	-	1,223,565	10,625
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	2,684,495	628,990
รวม	-	-	3,908,060	639,615

ในระหว่างปี 2551 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ในระหว่างปี			31 ธันวาคม 2551
	31 ธันวาคม 2550	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว				
อุตสาหกรรม จำกัด	-	60,000,000	(30,000,000)	30,000,000
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	30,000,000	(30,000,000)	-
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง				
โปรดักส์ จำกัด	-	140,000,000	(100,000,000)	40,000,000
รวม	-	230,000,000	(160,000,000)	70,000,000
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว				
อุตสาหกรรม จำกัด	478,055,600	-	(144,670,000)	333,385,600
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	383,000,000	-	(80,000,000)	303,000,000
รวม	861,055,600	-	(224,670,000)	636,385,600

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MMR ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 2 มีนาคม 2552

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MMR ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 29 เมษายน 2552

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 222 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 8 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2554 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี และเงินให้กู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 111 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2554 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 303 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 9 ปี จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนกันยายน 2555 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี

## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 7.2 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาท (2550: 6.8 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท) ตามลำดับ

## 11. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ							
	ราคาทุน		ลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำเสื่อมคุณภาพ		สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
2551	2550	2551	2550	2551	2550	2551	2550	
สินค้ำสำเร็จรูป	81,461	55,598	(2,412)	-	(1,465)	(645)	77,584	54,953
งานระหว่างทำ	107,994	78,347	(2,328)	-	-	-	105,666	78,347
วัตถุดิบ	231,297	159,168	-	-	(853)	(844)	230,444	158,324
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	128,347	103,082	-	-	(8,647)	(8,321)	119,700	94,761
สินค้ำระหว่างทาง	58,156	61,537	-	-	-	-	58,156	61,537
รวม	607,255	457,732	(4,740)	-	(10,965)	(9,810)	591,550	447,922

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ							
	ราคาทุน		ลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำเสื่อมคุณภาพ		สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	
2551	2550	2551	2550	2551	2550	2551	2550	
สินค้ำสำเร็จรูป	21,734	14,024	-	-	(122)	(39)	21,612	13,985
งานระหว่างทำ	19,578	21,534	-	-	-	-	19,578	21,534
วัตถุดิบ	25,596	67,105	-	-	(1)	-	25,595	67,105
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	64,115	50,806	-	-	(2,906)	(3,757)	61,209	47,049
สินค้ำระหว่างทาง	780	2,993	-	-	-	-	780	2,993
รวม	131,803	156,462	-	-	(3,029)	(3,796)	128,774	152,666

## 12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนชำระแล้ว		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	160,000	160,000	535,995	535,995
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสตรีล จำกัด	130,000	130,000	519,989	519,989
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	185,000	185,000	196,034	196,034
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย			1,252,018	1,252,018



### 13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

#### 13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุน ชำระแล้ว	งบการเงินรวม					
				อัตราส่วนการถือหุ้น		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
				2551 ร้อยละ	2550 ร้อยละ	2551	2550	2551	2550
<b>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท สมบูรณ์</b>									
<b>หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด</b>									
บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ทรายเคลือบพลาสติก และทรายอบแห้ง	ไทย	72,000	21.25	21.25	15,300	15,300	28,653	27,440
<b>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท</b>									
<b>บางกอกสปริงอินดัสเทรียล จำกัด</b>									
บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย อะไหล่รถ	ไทย	150,000	20.00	20.00	30,807	30,807	82,267	65,026
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม						46,107	46,107	110,920	92,466

#### 13.2 ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทย่อยรับ ระหว่างปี	
	2551	2550	2551	2550
บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำกัด	1,213	(144)	-	-
บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด	21,504	15,260	4,263	858
รวม	22,717	15,116	4,263	858

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำกัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว และงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คำนวณจากงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว และงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

### 13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับปี		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปี	
	2551	2550	2551	2550	2551	2550	2551	2550	2551	2550
บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์โคเคท										
แซนด์ จำกัด	72	72	225	236	90	106	232	196	6	(1)
บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด	150	150	1,690	1,637	1,279	1,313	2,155	1,794	108	75

### 14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	อัตราส่วนการถือหุ้น		งบการเงินรวม	
			ราคาทุน		ราคาทุน	
			2551	2550	2551	2550
			ร้อยละ	ร้อยละ		
บริษัท นิชิน โบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถระบบเบรก	732,600	2.90	2.90	21,250	21,250
บริษัท สมบูรณ์ ไชยมิกเนตยูแพคเกจจิ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ	300,000	1.80	1.80	5,400	5,400
รวม					26,650	26,650

### 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

#### งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคา ที่ตีใหม่			สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน					
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน อาคาร และสิ่ง ปลูกสร้างอื่น	เครื่องจักร	เครื่องมือและ อุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งาน ระหว่าง ก่อสร้าง / ติดตั้ง		รวม
							ที่ดิน	รวม	
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่รายงานไว้เดิม	782,488,800	652,394,754	2,955,843,345	350,978,272	75,325,791	35,598,874	174,726,595	5,027,356,431	
ปรับปรุงจากการเปลี่ยน นโยบายบัญชี (หมายเหตุ 4)	-	-	294,035,448	-	-	-	-	294,035,448	
31 ธันวาคม 2550 - ปรับปรุงใหม่	782,488,800	652,394,754	3,249,878,793	350,978,272	75,325,791	35,598,874	174,726,595	5,321,391,879	
ส่วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่	6,638,825	121,177,192	-	-	-	-	-	127,816,017	
ซื้อเพิ่ม	108,261,304	6,447,943	26,507,031	50,945,949	11,036,069	49,694	1,138,962,213	1,342,210,203	
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(300,000)	(3,850,588)	(3,001,909)	(4,821,179)	(3,997,420)	(193,951,659)	(209,922,755)	
โอนเข้า / (โอนออก)	-	113,788,363	481,532,829	31,858,325	7,297,771	-	(641,416,854)	(6,939,566)	
31 ธันวาคม 2551	897,388,929	893,508,252	3,754,068,065	430,780,637	88,838,452	31,651,148	478,320,295	6,574,555,778	

(หน่วย: บาท)

	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคา ที่ตีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน					
	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน อาคาร และสิ่ง ปลูกสร้างอื่น		เครื่องจักร	เครื่องมือและ อุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งาน ระหว่าง ก่อสร้าง / ติดตั้ง	รวม
	ที่ดิน	ปลูกสร้างอื่น						
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่รายงานไว้เดิม	-	164,568,879	1,077,933,554	215,244,206	62,765,511	20,972,436	-	1,541,484,586
ปรับปรุงจากการเปลี่ยน นโยบายบัญชี (หมายเหตุ 4)	-	-	502,182,829	-	-	-	-	502,182,829
31 ธันวาคม 2550 - ปรับปรุงใหม่	-	164,568,879	1,580,116,383	215,244,206	62,765,511	20,972,436	-	2,043,667,415
ส่วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่	-	8,700,181	-	-	-	-	-	8,700,181
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	26,438,873	258,482,591	52,442,310	9,528,120	4,417,401	-	351,309,295
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม	-	3,150,968	-	-	-	-	-	3,150,968
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(25,356)	(893,671)	(2,272,116)	(2,085,380)	(3,738,369)	-	(9,014,892)
31 ธันวาคม 2551	-	202,833,545	1,837,705,303	265,414,400	70,208,251	21,651,468	-	2,397,812,967
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>								
31 ธันวาคม 2550	782,488,800	487,825,875	1,669,762,410	135,734,066	12,560,280	14,626,438	174,726,595	3,277,724,464
31 ธันวาคม 2551	897,388,929	690,674,707	1,916,362,762	165,366,237	18,630,201	9,999,680	478,320,295	4,176,742,811
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>								
2550								297,900,130
2551								351,309,295

**งบการเงินเฉพาะกิจการ**

(หน่วย: บาท)

	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า ตามราคาที่ตีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน					
	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน อาคาร และสิ่ง ปลูกสร้างอื่น		เครื่องจักร	เครื่องมือและ อุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งาน ระหว่าง ก่อสร้าง / ติดตั้ง	รวม
	ที่ดิน	ปลูกสร้างอื่น						
<b>ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่</b>								
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่รายงานไว้เดิม	90,141,438	141,768,262	1,130,471,932	70,198,254	26,649,275	19,937,939	50,006,808	1,529,173,908
ปรับปรุงจากการเปลี่ยน นโยบายบัญชี (หมายเหตุ 4)	-	-	34,910,837	-	-	-	-	34,910,837
31 ธันวาคม 2550 - ปรับปรุงใหม่	90,141,438	141,768,262	1,165,382,769	70,198,254	26,649,275	19,937,939	50,006,808	1,564,084,745
ส่วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่	16,456,687	27,819,723	-	-	-	-	-	44,276,410
ซื้อเพิ่ม	-	391,820	8,825,116	12,452,416	11,923,847	3,900	421,566,878	455,163,977
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(300,000)	-	(254,678)	(4,413,330)	(1,366,000)	-	(6,334,008)
โอนเข้า / (โอนออก)	-	2,785,487	186,767,075	1,418,515	1,523,574	-	(197,608,480)	(5,113,829)
31 ธันวาคม 2551	106,598,125	172,465,292	1,360,974,960	83,814,507	35,683,366	18,575,839	273,965,206	2,052,077,295

(หน่วย: บาท)

	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน					
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น		เครื่องจักร	เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง / ดัดตั้ง	รวม
	ที่ดิน	ปลูกสร้างอื่น						
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
31 ธันวาคม 2550 -								
ตามที่รายงานไว้เดิม	-	31,950,416	392,475,535	41,183,184	15,121,978	7,131,361	-	487,862,474
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (หมายเหตุ 4)	-	-	99,554,700	-	-	-	-	99,554,700
31 ธันวาคม 2550 - ปรับปรุงใหม่	-	31,950,416	492,030,235	41,183,184	15,121,978	7,131,361	-	587,417,174
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	6,449,102	115,887,497	12,486,695	4,958,642	3,721,806	-	143,503,742
ค่าเสื่อมราคาค่าส่วนที่ตีเพิ่ม	-	488,935	-	-	-	-	-	488,935
ค่าเสื่อมราคาค่าส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(25,356)	-	(221,026)	(1,687,758)	(1,106,951)	-	(3,041,091)
ปรับปรุง	-	-	1,631,117	-	-	-	-	1,631,117
31 ธันวาคม 2551	-	38,863,097	609,548,849	53,448,853	18,392,862	9,746,216	-	729,999,877
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2550	90,141,438	109,817,846	673,352,534	29,015,070	11,527,297	12,806,578	50,006,808	976,667,571
31 ธันวาคม 2551	106,598,125	133,602,195	751,426,111	30,365,654	17,290,504	8,829,623	273,965,206	1,322,077,418
ค่าเสื่อมราคาค่าสำหรับปี								
2550								136,457,500
2551								143,503,742

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประชุมราคาที่ดินและอาคาร โดยผู้ประเมินราคาอิสระและได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวตามราคาประเมินใหม่ โดยบันทึกมูลค่าที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 93 ล้านบาท ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น และบันทึกมูลค่าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 27 ล้านบาท เป็นรายได้จากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารที่เคยรับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีก่อนๆ ผู้ประเมินราคาอิสระใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และมูลค่าต้นทุนทดแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับที่ดินและอาคารตามลำดับ

หากบริษัทฯแสดงมูลค่าของที่ดินและอาคารดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 จะเป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
ที่ดิน	399,428,419	291,167,115	78,068,188	78,068,188
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	556,308,692	437,029,386	96,304,489	100,274,264

ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 10.3 ล้านบาท ต้นทุนการกู้ยืมนี้ประกอบด้วยต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 5.2 ล้านบาท และต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป แต่บริษัทฯได้นำมาใช้ในโครงการนี้จำนวน 5.1 ล้านบาท โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ทั้งสิ้นที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปในอัตราร้อยละ 4.6 ถึง 5.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 379.3 ล้านบาท และ 318.6 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ: จำนวนเงิน 35.3 ล้านบาท และ 22.4 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ไปค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณค่าเสื่อมราคาตัดไปสู่งบกำไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม หากบริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณค่าเสื่อมราคาตัดไปสู่งบกำไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่ กำไรสุทธิสำหรับปี 2551 และ 2550 และกำไรต่อหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2551</u>	<u>2550</u> (ปรับปรุงใหม่)	<u>2551</u>	<u>2550</u> (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	632	588	330	281
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.11	1.96	1.10	0.94

#### 16. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	
	<u>2551</u>	<u>2550</u>
ที่ดิน	107,739,100	107,779,100
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(965,500)	-
รวมสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	<u>106,773,600</u>	<u>107,779,100</u>

โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยได้ถูกนำไปวางเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน	13,513,267	2,228,302
ซื้อเพิ่ม	24,515,310	12,912,125
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(12,260,140)	(1,836,183)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	25,768,437	13,304,244
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	3,454,817	1,185,054

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม	
		2551	2550
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	10,930,193	4,930,185
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	MMR	65,000,000	15,000,000
รวม		75,930,193	19,930,185

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร บางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่ง และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสต์รีซีท

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.7 ถึง 6.2 ต่อปี และค้ำประกันโดยการจำนองสินค้ำบางส่วนของบริษัทย่อยสองแห่งและโดยการจดจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร บางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่ง

## 20. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	เงื่อนไข การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2551	2550	2551	2550
1	ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยที่ต่อปี หลังจากนั้น คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR และตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2550 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราร้อยละ MLR-อัตราดอกเบี้ย	ชำระคืนเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2556	1,226	1,493	1,226	1,493
2	ปีที่ 1-2 อัตราร้อยละ MLR-อัตราดอกเบี้ย ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ MLR-อัตราดอกเบี้ย	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2549 ถึง 2553	34	58	34	58
3	MLR - อัตราดอกเบี้ย	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2549 ถึง 2554	111	152	111	152
4	MLR-อัตราดอกเบี้ย	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2551 ถึง 2556	260	308	-	-
5	อัตราดอกเบี้ย	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2550 ถึง 2552	51	93	-	-
6	อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2555	77	-	-	-
7	MLR-อัตราดอกเบี้ย	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2555	5	-	-	-
8	MLR-อัตราดอกเบี้ย	ชำระคืนเป็นรายเดือน ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553	21	-	-	-
9	อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2555	88	-	-	-
10	MLR-อัตราดอกเบี้ย	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2555	62	-	-	-
11	อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2556	90	-	90	-
12	MLR-อัตราดอกเบี้ย	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2556	91	-	91	-
13	อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2556	84	-	84	-
14	MLR-อัตราดอกเบี้ย	ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 2556	5	-	5	-
รวม			2,205	2,104	1,641	1,703
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(510)	(421)	(361)	(332)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ			1,695	1,683	1,280	1,371

สัญญากู้ยืมของบริษัทฯ ได้ระบุให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขระหว่างการใช้สินเชื่อ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ธนาคารกำหนด เป็นต้น

สัญญากู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อจำกัดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหนี้ต่อทุน ความสามารถในการชำระหนี้ และเงื่อนไขอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

สัญญากู้ยืมค้ำประกันโดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 83 ล้านบาท

## 21. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	6,708	11,924	5,335	10,600
หัก : ดอกเบี้ยรอกการตัดจำหน่าย	(739)	(1,190)	(664)	(1,056)
รวม	5,969	10,734	4,671	9,544
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,364)	(3,963)	(2,210)	(3,296)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,605	6,771	2,461	6,248

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ :-

(หน่วย: ล้านบาท)

	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	3.7	3.0	6.7
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(0.4)	(0.4)	(0.8)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	3.3	2.6	5.9



## 22. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ในระหว่างปี 2551 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

### ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ

(หน่วย: บาท)

	อาคารและ		รวม
	ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้างอื่น	
ยอดคงเหลือต้นปี 2551	12,073,250	9,543,582	21,616,832
ส่วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่	16,456,688	28,243,059	44,699,747
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	(488,935)	(488,935)
ยอดคงเหลือปลายปี 2551	28,529,938	37,297,706	65,827,644

### ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

	อาคารและ		รวม
	ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้างอื่น	
ยอดคงเหลือต้นปี 2551	479,248,435	41,252,907	520,501,342
ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) ตามราคาประเมินใหม่	(9,817,863)	58,477,435	48,659,572
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	(2,662,033)	(2,662,033)
ยอดคงเหลือปลายปี 2551	469,430,572	97,068,309	566,498,881

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

## 23. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (หน่วย: ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (หน่วย: บาท)
เงินปันผลประจำปี 2549	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2550	90	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับ ปี 2550	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550	90	0.30
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2550		180	0.60

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (หน่วย: ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (หน่วย: บาท)
เงินปันผลประจำปี 2550	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551	120	0.40
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับ ปี 2551	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551	90	0.30
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2551		<u>210</u>	<u>0.70</u>

#### 24. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

#### 25. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีคำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 จากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ และอัตราร้อยละ 30 สำหรับกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯที่ย่อยหลังจากบวกกลับด้วยรายการสำรองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี และหักด้วยขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน (ถ้ามี)

#### 26. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่งได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	บริษัทฯ		บริษัทย่อย				
	1449(2)/2548	1221(2)/2549	1395(2)/2550	7007(2)/2550	1813(2)/2550	1474(2)/2546	1111(2)/อ./2551
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	ผลิตเพลทขั้วล้อหลัง		ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป		ชุบแข็ง	ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	ชุบแข็ง
<b>สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ</b>							
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
2. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตรา ร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดที่กำหนดระยะเวลาห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
4. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	-	-	-	-
6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	-	-	-	-

เป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่ นำเข้ครั้งแรก							
---	--	--	--	--	--	--	--

รายได้ของบริษัทฯ สำหรับปีจําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2551			2550		
	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม การลงทุน	กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม การลงทุน	รวม	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม การลงทุน	กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม การลงทุน	รวม
รายได้						
รายได้จากการขาย						
- ในประเทศ	965,063,368	984,914,854	1,949,978,222	894,193,862	883,115,744	1,777,309,606
- ต่างประเทศ	-	57,301,832	57,301,832	-	26,176,567	26,176,567
รายได้อื่น	9,416,628	203,297,193	212,713,821	12,696,679	187,233,723	199,930,402
รวมรายได้	974,479,996	1,245,513,879	2,219,993,875	906,890,541	1,096,526,034	2,003,416,575

## 27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

## 28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2551	2550	2551	2550
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ				
พนักงาน	735,641	655,123	287,807	262,827
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	357,453	306,897	144,789	136,687
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	23,558	-	688	-
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	2,667,287	1,960,393	841,903	789,688
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงาน				
ระหว่างทำ	55,510	30,555	(5,754)	15,733

## 29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซิวรันส์ จำกัด ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวน 9.0 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 3.8 ล้านบาท) ซึ่งได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

## 30. ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันดังนี้

- 30.1 ภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน ซื้อเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนเงิน 191.0 ล้านบาท และ 157.7 ล้านบาท (2550: 67.3 ล้านบาท และ 4.1 ล้านบาท)
- 30.2 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้และสัญญาบริการ ดังนี้

	<u>ล้านบาท</u>
จ่ายชำระภายใน	
ภายใน 1 ปี	47.75
1 ถึง 5 ปี	34.86
มากกว่า 5 ปี	0.23

- 30.3 บริษัทฯได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึง โดยบริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่บริษัทฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2553 และบริษัทฯมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี
- 30.4 บริษัทฯได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอีกแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป โดยบริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่บริษัทฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2552 และบริษัทฯมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

- 30.5 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่ง ในต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าหลักของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สัญญามีอายุ 6 ปี ในระหว่างงวดปัจจุบันสัญญา ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง
- 30.6 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ บริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึง โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใน อัตรา ร้อยละ 1.5 ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่บริษัทย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2552 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี
- 30.7 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัท แห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานหล่อ โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นราย เดือนในอัตราเดือนละ 1 ล้านบาท สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2553 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อ สัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

### 31. หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 12.4 ล้านบาท และ 29.4 ล้านบาท ตามลำดับ (2550: 10.8 ล้านบาทและ 24.3 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในการปฏิบัติตามประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

### 32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

### 33. เครื่องมือทางการเงิน

#### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

## ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในงบดุล ถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินรวม					
		อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี						
ร้อยละต่อปี							
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
-	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.5% - 3.0%	-	-	123.6	1.5	125.1
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
-	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	MOR, MMR	-	-	75.9	-	75.9
-	เจ้าหนี้ตรีสตรีท	2.7% - 6.2%	309.7	-	-	-	309.7
-	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	2.5% - 3.9%	3.4	2.6	-	-	6.0
-	เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - อัตราคงที่ต่อปี	-	-	2,205.4	-	2,205.4
			313.1	2.6	2,281.3	-	2,597.0

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี						
ร้อยละต่อปี							
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
-	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.5% - 3.0%	-	-	34.2	1.4	35.6
-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	Market rate	-	-	70.0	-	70.0
-	เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	MLR - อัตราคงที่ต่อปี	-	-	636.4	-	636.4
			-	-	740.6	1.4	742.0
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
-	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	2.5% - 3.5%	2.2	2.5	-	-	4.7
-	เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - อัตราคงที่ต่อปี	-	-	1,640.9	-	1,640.9
			2.2	2.5	1,640.9	-	1,645.6



## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและเครื่องจักร บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	หนี้สินทางการเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.2	4.9	34.9438
เยน	88.7	290.7	0.3864

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4.6	34.5950 - 35.4700
เยน	87.0	0.3598

## ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะด้านการชำระหนี้ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล

## มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

## การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.5 (2550: 1.6) และบริษัทมีอัตราส่วนเท่ากับ 1.1 (2550: 1.2)

## 34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552